

Số: /KH-UBND

Hoàng Hợp, ngày tháng năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân & Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình Câu lạc bộ “Làng quê an toàn cho Phụ nữ và Trẻ em” gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27/02/2022 của Ủy ban nhân dân xã về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã - Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã Hoàng Hợp phối hợp xây dựng mô hình Câu lạc bộ “Làng quê an toàn cho Phụ Nữ và Trẻ em” gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như sau

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Việc tuyên truyền pháp luật tại mô hình Câu lạc bộ “Làng quê an toàn cho Phụ nữ và Trẻ em” nhằm tập hợp các hộ gia đình có nhu cầu tham gia sinh hoạt để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường xã hội và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ công tác Hội. Tích cực tham gia thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới, PCBL trên cơ sở giới. Ngăn ngừa bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, tệ nạn xã hội đối với Phụ nữ và Trẻ em. Nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Việc tuyên truyền pháp luật trong hoạt động của mô hình phải được thực hiện thường xuyên, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả bền vững.

#### II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG.

##### 1. Địa điểm tuyên truyền.

Nhà văn hóa Thôn Thanh Minh, Xã Hoàng Hợp.

Thời gian: Dự kiến trong Quý IV/2023.

##### 2. Đối tượng tham gia mô hình.

Là Hội viên Hội LHPN xã; Các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn xã; Địa bàn Thôn Ngọc Long. Thành phần Ban chủ nhiệm là thành viên BCH Chi hội Phụ Nữ Thôn Thanh Minh.

3. Hướng dẫn các bước xây dựng và tổ chức hoạt động mô hình.

3.1. Đối với Ủy ban nhân dân xã.

Phối hợp với BTV Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật tại CLB “Làng quê an toàn cho Phụ Nữ và Trẻ Em” gắn với tuyên truyền pháp luật. Chuẩn bị nội dung bài tuyên truyền để tuyên truyền cho Câu lạc bộ. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Câu lạc bộ.

Phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức lễ ra mắt mô hình.

3.2. Đối với Hội LHPN xã.

Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Câu lạc bộ; Xây dựng Quy chế; Chương trình hoạt động.

Vận động, lập danh sách thành viên tham gia CLB bao gồm tất cả những thành viên của hộ gia đình cùng nguyện vọng tham gia mô hình, tự nguyện chấp hành Quy chế sinh hoạt, khuyến khích các cặp Vợ, Chồng, Nam, Nữ chưa kết hôn tham gia Câu lạc bộ.

\*. Tổ chức tuyên truyền pháp luật hoạt động tại mô hình.

**Nội dung:** Tuyên truyền cho Hội viên, thành viên nâng cao nhận thức, kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Giáo dục văn hóa, truyền thống dân tộc; Phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bình đẳng giới, phòng chống TNXH; Giáo dục kiến thức về kỹ năng giao tiếp xã hội, đời sống gia đình cho đối tượng là Phụ nữ và Trẻ em. Tuyên truyền, vận động thành viên Câu lạc bộ tham gia mua BHYT.

Tổ chức các hoạt động phát triển Kinh tế, tăng thu nhập. CLB xây dựng quỹ hỗ trợ thành viên phát triển Kinh tế, tăng thu nhập. Chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm, mô hình. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng. ận động hỗ trợ nguồn lực của tập thể, cá nhân trong CLB và cộng đồng hỗ trợ tiền và hiện vật như: (Quần áo, sách vở, chăn màn, đồ dùng học tập...) để tổ chức các hoạt động tại Câu lạc bộ. Giúp đỡ thành viên trong Câu lạc bộ khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

**Hình thức:** Lồng ghép sinh hoạt của Câu lạc bộ để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Tổ chức các hoạt động chuyên đề, hái hoa dân chủ, tham quan học tập kinh nghiệm truyền thông, các hoạt động văn hóa, văn nghệ dưới hình thức sân khấu hóa. Tổ chức tặng thưởng cho các cháu là con của các thành viên trong CLB có thành tích trong học tập. Tạo điều kiện cho thành viên trong CLB vui chơi, giải trí, giao tiếp ứng xử, bày tỏ tâm tư gắn kết tình làng nghĩa xóm.

**Chế độ sinh hoạt:** CLB duy trì chế độ sinh hoạt 1 quý/lần, khi cần thiết có thể tổ chức các buổi sinh hoạt thêm tùy vào điều kiện thực tế.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

1. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội LHPN xã phân công CBCC có liên quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Câu lạc bộ. Kiểm tra, giám sát hoạt động của mô hình CLB. Chỉ đạo Đài truyền thanh xã tuyên truyền về hoạt động của mô hình, các điển hình, các tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của mô hình và nhân rộng mô hình trên địa bàn xã.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã: Báo cáo chủ trương với cấp ủy, chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể liên quan để tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện tổ chức, tuyên truyền phát luật hiệu quả tại mô hình “Làng quê an toàn cho Phụ nữ và Trẻ em”. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của mô hình CLB. Biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu của mô hình Câu lạc bộ.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của mô hình “Làng quê an toàn cho Phụ Nữ và Trẻ Em../.

***Nơi nhận:***

- UBND huyện ( b/c);
- T.TrĐảng ủy,HĐND xã (b/c);
- Các ngành đoàn thể(p/h)
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quang Công**